



ประกาศโรงพยาบาลแม่วงก์

เรื่อง ข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในการเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลแม่วงก์ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในรอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

(นายประวิทย์ สายคุณากร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ระดับดีเด่น 1-5 จำนวน 14 ราย

ดีเด่น 1	นายพงศ์วัช หารพันธ์ นางสุพัตรา หารพันธ์ นางมาลี วัฒนวิทย์กรรม์	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ดีเด่น 2	นางสาวทิวา รอดเที่ยง นายพีชวิทย์ พันธุ์รอด นายไพบุลย์ ฉัตรกาญจนากุล นางสาวสุปราณี มนเหล่า	ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ดีเด่น 3	นางสาวอัญมณี เจียมศิริ นายอชิรญา เมณฑ์กุล นางสาวศิวพร สุขจิต นางนาตยา พิมพ์สุวรรณ นางสาวกุสุมา พิสิทธิ์	ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ดีเด่น 4	นางสะอั้ง เทเพ็ญ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ดีเด่น 5	นางสาวจารุณี นิลศิลา	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ระดับดีมาก 1-8 จำนวน 48 ราย

ดีมาก 1	นางสาวธวัลรัตน์ หลวงธิดา	ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ดีมาก 2	นางสนธยา สุวาท นางชนิดา โคตรขารี นายคมฤทธิ์ วรรษาโพธิ์ นายวิษณุ วันหลุมข้าว	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ดีมาก 3	นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เมฆศรีสุวรรณค์ นายวันชนะ กัญจนชумаบุรพะ นางสาวชนัญฐนิชา บุญสมัย นางทิพย์วิภา หยัดน้ำ นางสาวอโรชา มงคลชัยอรัญญา นางสาวศิริธร ดิษเจริญ ว่าที่ร้อยตรีวิรัตน์ วินิจฉัยนาห์ นางสาวเบญจวรรณ กล้าถิ่นภู นางสาวธารทิพย์ เทพสุวรรณม์ นางสาวศิติตา ยุชังกุล นางสาววรารพร เอี่ยมสะอาด นายธีรภัทร์ สิงหราช	ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ดีมาก 4	นางกิริณา เพ็งโต นางสาวลัดดาวัลย์ หล้าสุด นางสาววรรณิกา ศรีเศรษฐนิล นายชนาธิป ฉัตรวิไลลักษณ์ นางสาวพัชรธนศีกุษา ปัญจะวัน นางสาวอารีย์ สกุลลักษณ์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ดีมาก 5	นางสาวอนุธิดา ด้วงสั้น นางสาวมาลี ประจงสุข นางสาวจุรีรัตน์ สอนอ่อน นางสาวชนิษฐา หงส์เวียงจันทร์ นางสาวนริศรา เคยเหล่า นางสาวอารียา จันทร์เดช	ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ดีมาก 6	นายกฤตภาส ดิษทัต นางสาวภัทราภรณ์ พรหมเคี่ยม นางสาวสาวิตรี กิตติวัฒนากุล นางสาวลัดดาวัลย์ บุญสังข์	ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

	นายพงศธร โพธิ์มล นางสาวพรประภา กล้าหาญ นายธีรุตม์ เวชประสิทธิ์ นางสาวนิศาภรณ์ แผงผา นางอนุรัตน์ แยกสลิกิจ	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ดีมาก 7	นายเหนือกันต์ ทองไหลเลิศ นายณภัทร เลอวงส์รัตน์ นางสาวอมรรัตน์ นาคสิงห์ นางสาวพิมพ์ลดา สอนพรม นางสาวศิริวรรณ ชันบุรี นางสาวณัฐภา วงษ์พิมพ์า นางอิงออน ถ้ำถ้วน นางสาวทิพย์ธิดา อินกรัด	ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ดีมาก 8	นายธนบูรณ์ ตระการวิโรจน์ นายอนุชา เหมือนแพร	ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ

